

Cung-Chúc Tân-Xuân

Đón Xuân Bình Dân (1986)

Mùa hạ năm Ất Mão (tháng 4-1975) ta đã phải rời bỏ tất cả những gì quý báu nhất để ra đi:

"Bước đi một bước một sâu"

Đừng chân đứng lại có màu hiem nguy"

Đến xứ người, lạ lẫm ngỡ ngàng, mà vẫn nhớ đón Xuân ăn Tết, vẫn nhớ đến đồng nghiệp, viết nên lá thư AHCC, kết thành một khối bảo trợ cho nhau, vun bồi mọi mặt, để mưu sinh nơi chân trời xa lạ.

Tết ly hương đầu tiên nhằm ngày nguyên đán năm Bính Thìn (1976). Đã bao lần Xuân đến, rồi Xuân đi, Xuân lại lại, mà xa nhà, xa nước, vẫn còn xa! Xuân Bình Dân sắp tới vào Chủ nhật 9-2-1986 là mùa Xuân thứ 11 xa quê hương. Thấm thoát đã 11 năm qua, nghĩ đến lúc mọi ra đi mang nỗi hận sâu tê tái, cảm đến mùa Đông này lạnh lẽo, ngồi ngắm tuyết sương rơi, đợi đón Xuân về. Mừng Tân niên vạn hạnh, chúc AHCC xa gần rải rác khắp năm châu một mùa Xuân tươi sáng, một năm mới an khang vạn phúc, thắng tiến về mọi mặt đồng tâm hướng về Quê Mẹ chúc cho đồng bào, thân thích cùng AH còn ở lại, một năm mới, mọi sự được an lành cải thiện. Cúi xin Thượng Đế ban Đại Hồng Ân cho Dân tộc VN. sớm được giải thoát khỏi ách vô cùng tàn bạo dã man của Cộng Sản.

Thường xót ai trăm chiêu thiếu thôn cơ cực, ngậm ngùi cho cảnh đầy đọa ngục tù. Ôi! biết bao niềm thương, nói không nên lời, trăm ngàn nỗi nhớ bút nào tả được.

"Ly hương ngày tháng lòng tan tác"

Cô quốc tang thương gia vẫn vương"

Xuân lại về, nhưng ngày Tết nơi quê nhà đã bị bó buộc thay đổi, không phải là ngày Tết âm lịch muôn thuở nữa! Tiếc thay và buồn thay.

Nơi hải ngoại, đêm giao thừa, thấp nén hương trầm, đón mừng Tân Xuân, thành tâm khẩn cầu cho Tổ Quốc VN sớm được thanh bình thịnh trị, cho đồng bào ta chóng được tự do, hạnh phúc, thịnh vượng.

Câu chúc lá thư AHCC được tiến triển để tình đồng nghiệp tương thân tương trợ càng thêm chặt chẽ.

Chúc các buổi họp mặt tất niên AHCC xa gần khắp nơi được xum vầy đông đúc.

Đến họp mặt AHCC mọi vui tình đồng nghiệp. Lúc ra về mới thương nhớ nhau.

Kính chúc

Nguyễn mạnh Hoàn

Mùa Đông Ất Sửu 1985